

ỦY BAN NHÂN DÂN  
Thành phố Hải Phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc H.35

Số: 30 CT/UB

Hải Phòng, ngày 25 tháng 9 năm 1992

### CHỈ THỊ

Về việc quản lý hoạt động kinh  
doanh và dịch vụ kỹ thuật vàng bạc  
trên địa bàn thành phố.

Ủy ban Nhân dân thành phố đã có các thông báo 104 TB/TCTN ngày 18/8/1989, 20 TB/UB ngày 28/2/1992 chỉ đạo việc thực hiện quyết định 139/HĐBT và Thông tư 75 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc cho phép các đơn vị kinh tế quốc doanh, tập thể, tư doanh kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Tuy vậy, kết quả còn rất hạn chế, theo số liệu điều tra: Toàn thành phố có khoảng trên 200 hộ làm nghề kinh doanh hoặc dịch vụ kỹ thuật vàng bạc mới chỉ có 83 đơn vị và đa phần có giấy phép kinh doanh vàng bạc (giấy phép hành nghề) do Ngân hàng Nhà nước thành phố cấp.

Để khắc phục tình trạng trên, đồng thời để điều chỉnh việc thực hiện theo đúng luật doanh nghiệp tư nhân, luật Công ty và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, UBND thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các hộ kinh doanh hoặc làm dịch vụ kỹ thuật vàng bạc thực hiện nghiêm chỉnh những quy định dưới đây:

1- Kể từ 1/10/1992 trở đi, việc cấp giấy phép hành nghề, giấy phép thành lập, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các loại hình doanh nghiệp hoạt động kinh doanh hoặc làm dịch vụ kỹ thuật vàng bạc thực hiện theo văn bản hướng dẫn số 781/CV-UB ngày 30/8/1991 của UBND thành phố và các văn bản hướng dẫn bổ sung về quản lý hoạt động kinh doanh - dịch vụ vàng bạc.

2- Đối với các hộ kinh doanh hoặc làm dịch vụ kỹ thuật vàng bạc đã được Ngân hàng Nhà nước thành phố Hải Phòng cấp giấy phép kinh doanh (giấy phép hành nghề) từ 9/1992 về trước không phải làm lại thủ tục xin cấp giấy phép hành nghề, nhưng phải làm thủ tục để xin phép UBND thành phố cấp giấy phép thành lập doanh nghiệp và phải được Trạng tài kinh tế cấp, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới được coi là hợp pháp.

3- Giao cho các UBND quận, huyện, thị xã có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và giám sát việc thực hiện của các hộ kinh doanh dịch vụ kỹ thuật vàng bạc trên địa bàn chấp hành đúng các quy định và hướng dẫn của thành phố.

4- Giao cho Ngân hàng Nhà nước thành phố, Trọng tài kinh tế thành phố phối hợp hướng dẫn và tổ chức triển khai việc cấp giấy phép hành nghề, giấy phép thành lập doanh nghiệp và giấy cung nhận đăng ký kinh doanh nói trong chỉ thị này.

5- Các ngành: Quản lý thị trường, Cục thuế, Chi cục Đo lường và chất lượng, ... tăng cường việc kiểm tra và xử lý những trường hợp vi phạm các quy định về quản lý hoạt động kinh doanh - dịch vụ kỹ thuật vàng bạc trên địa bàn thành phố.

- Nhận được chỉ thị này, các ngành, các cấp, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện kịp thời. Nếu có gì vướng mắc, báo cáo về UBND thành phố ./.

Nơi gửi:

- Ngân hàng NNVN, TTKTNN (đề biệt)
- Đ/c CT và các PCT UBND Thành phố
- UBND Quận, Huyện, Thị xã,
- Các ngành: NH, TC, CKB, TTKT, T.Tra, KHKT, Cục ĐLCL, QLTT, CA, TP, Đài PTH, Báo HP,
- CPVP, CV: TCTN, KHKT, NC, Lưu VP.

TM/ UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG



KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đỗ Gia Phách